

ระวิงมุขของพวกเด็กปี้ม

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

[ศูนย์เตือนภัยผู้หญิง หน้ากระดานข่าวหลัก](#) -> [มุมเตือนภัย](#)

ตอบ: 30/07/2008 4:02 pm ชื่อกระทู้: ระวังมุขของพวกเด็กบีม

วันหนึ่ง ผมเดิมแวะบีมเพื่อเติมน้ำมันตามปกติ (ไม่ขอเอ่ยสถานที่ตั้งในที่นี้ นะครับ) ผมบอกเด็ก เติมแก๊สโซลล์ 500 บาท ก็ตามปกติ ผมต้องเดินลงไปดูอยู่แล้ว... ซึ่งเมื่อวานนี้เอง ผมก็เดินลงไปดูเช่นกันครับ แต่ก็พลาด ตรงที่ว่า ไม่ได้ดูแต่แรกเลย ว่าเด็กบีมมันกดเครื่องหรือเปล่า ? ตอนผมลงไปดู มันก็เอาหัวจ่ายเสียบไว้ที่ฝาถังเรียบร้อยแล้ว พอผมเดินไปดู เด็กบีมคนที่เติมให้ก็วิ่งมาบอกทันทีว่า

เด็กบีม : 'โอ้ว !! พี่ครับ... โทษทีนะครับ เพื่อนมันไปโดน เครื่องนะ...มันเลย ตัดไปแล้ว เดี่ยวเติมให้อีก 290 บ. นะครับ'

แล้วมันก็ชี้ให้ผมดูที่เด็กบีมอีกคนหนึ่ง ที่อยู่แถวเครื่องหัวจ่าย ผมก็เลยหนีออกไปดูที่เครื่อง ก็เห็นตัวเลขอยู่ที่ 210 บ. ก็ไม่ได้เอะใจอะไร ผมก็เลยบอกว่า ' นนก็...เติมอีก 290 บ. แล้วเดี๋ยวเขียนบิลมาด้วยนะ '

ที่นี้ก็ยืนดูมันกด มันก็เติมให้อีก 293 บาท (ทำที่ว่ากดเกิน ให้เรา 3 บาท) แล้วมันก็พูดว่า ' โอ้ว!! เกินนะ...ไม่เป็นไร ครับพี่..ช่างมัน' แล้วมันก็เอาหัวจ่ายไปเสียบเก็บเข้าเครื่อง

ตอนนั้นผมแอบตีใจครับ เพราะได้เกินมา 3 บาท ที่นี้ระหว่างที่ผมมันรอบิล ก็เลย start รถรอไว้ กะว่าจะรีเซ็ทตัว RSM จะได้ ดูว่า 500 บาทนี้ จะวิ่งได้อีกกี่ลิตร ก็เลยรีบไปเห็นเข็มน้ำมันมัน ขึ้นมานิดเดียว เลยรีบหันไปถามเด็กบีมว่า...

ผมพูด : 'เฮ้ย !! ทำไม เข็มมันไม่ขึ้นนะ ? นี่มันไม่ใช่ 500 บาท แล้วนี่หัว ปกติมันต้องได้เกือบครึ่งถังนี้ ทำไมคราวนี้ได้นิดเดียว'

มันก็รีบตอบว่า 'ก็ได้เท่านี้แหละครับ...น้ำมัน มันขึ้นครับ '

ผมก็เลยหันไปดูอีกที กะว่าจะเข้มน้ำมันอาจจะขึ้นมาอีก ในระหว่างที่ เราคุยกัน มันก็ไม่กระดิกแล้ว แล้วยังไง 500 บาทได้แค่นี้ เติมถึงคงต้องมี 2,000 กว่าบาทแน่ ซึ่งมันไม่ใช่แน่นอน เพราะเติมถึงมันประมาณ 1,400 บาท (เท่าที่จำได้) ก็เลยหันไป บอกอีกทีว่า 'มันไม่ใช่แน่ๆ...'

มันก็ยืนย่นๆ 'ใช่แน่นอนครับพี่.. น้ำมันมันขึ้นนะ พี่ไปดูที่เครื่อง ก็ได้ มันขึ้นที่เครื่อง' มันก็พาผมไปดูตรงที่ cashier พอไปดูปุ๊บ คนที่หน้าจอ cashier มันก็กดใหญ่แล้วบอกว่า.... 'นี่พี่ 210 บ.กะ 293 บาท'

ผมก็เลยบอกว่า ' 210 บ. นี่มันของมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาเติม ก่อนหน้าผมหรือเปล่า ?'

มันก็บอกว่า ' โห...พี่ !! มอไซค์มันเติมถึงไม่ถึง 200 บ. หรอก'

ผมก็ไม่รู้จะทำไงดี ก็เลยเดินง ๆ มาเลื่อนรถ ในหัวผมก็คิดว่า 'ผมโดนโกงงั้น ๆ แต่ว่าจับมันไม่ได้.. ' ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเลื่อนรถ ไปจอดแถวๆที่เค้าเติมลมกัน แล้วเดินไปขอดูที่เครื่องอีกที ที่นี้ละ ผมขอดูรายละเอียดเลย ว่าก่อน 210 บาทนะ มันเป็นเท่าไร ? เพราะผมจำได้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปเติมนะ มันเป็นมอไซค์ มันก็คลิกใหญ่เร็ว ๆ ว่า ' นี่ไงละพี่ 293 , 210 , 40 บาท แล้วก็.....'

ผมก็เลยบอกว่า เดี่ยวก่อน ขอดูชัด ๆ ซิ' ก็เลยไปดูที่หน้ารวม รายการเลย แล้วอ่านรายละเอียด ปรากฏว่า 293 บาท มันคือ ' แก๊สโซลล์' ส่วน 210 บาท กับ 40 บาท ก่อนหน้านั้นเป็น 'ไรสาร 91 ' ผมก็เลยบอกว่า...

'นี่ไง!! ...แก๊สโซลล์มีแค่ 293 บาท ก่อนหน้านั้นเป็นเบนซิน 91 งั้นก็...เติมให้ผมอีก 210 บาทด้วย !! '

มันก็รีบบอกว่า 'อ้อ !! เออ...ใช่ ๆ !! งั้น...ถอยมาเลยครับ เดี่ยวเติมให้อีก ' มันก็เลยเติมให้อีก 210 บาท ที่นี้พอเติมเสร็จปุ๊บคนที่ cashier ก็ตะโกนมาว่า 'เฮ้ย !! เติมให้แมงแค 207 บาทพอ เพราะเมื่อกี้ เติมไป 293 บาทแล้ว '

แล้วมันก็หันมาบอกผมว่า 'เกิน 3 บาทแล้ว' ที่นี้ผมก็เลย ทำเป็นไม่สนใจครับ แล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่จ่ายให้พวกมันด้วย แล้วผมก็เลยขับรถออกมาเลยครับ แบบว่า...สะใจมาก ๆ ที่โดนมาอีก 3 บาท แต่ก็แค่นพวกมันไม่หาย...

พอตกเย็นเลิกงานเลยไปสถานีตำรวจก็จะแจ้งความ (ตำรวจบอกแจ้งได้ ถึงเราจับผิดเค้าได้ แต่ก็สามารถแจ้งได้ครับ) ที่นี้ตำรวจ เลยพาไปขออนุมัติไซค์ที่บีม ผมก็ไปชี้ตัว เจอตัวด้วย แฉว่าผมนะ...

มันไม่มีพยานนะสิครับ แล้วผู้จัดการปมมันก็เดิน...ไม่อยู่แล้ว เลยไม่ได้เอามันมาดูเลย เสียความ ผมบอกตำรวจเลย ว่า 'จะจะให้ทางตำรวจกลางชะให้หมดเลยนะครับ คิดว่าผมเนี่ย โหดเกินไปรีเปลาครับ ? '

แต่ผมอยากขอเตือนทุก ๆ ท่านนะครับ, ที่ใช้รถทุก ๆ คน ใ้พวก มันร่วมมือทำกันเป็นแก๊งค์เลยครับ รู้กันทั้ง cashier และทั้งเด็กบีมมันหาเงินยากกว่าผมอีก ผมไม่ยอมหรอก ถ้าหากโกงคนละ 200 บาท ทั้งวัน พวกมันจะได้เท่าไร ก็ลองคิดดูสิครับ...

สรุปก็คือ วันนี้ตำรวจเค้าคงทำเรื่องต่อมึงครับ หรือว่ายังไงก็ไม่รู้ แต่ว่าอย่างน้อย ผมก็คิดว่า พวกมันคงกลานอยลงไปสักพัก

**ข้อควรสังเกตที่ผมอยากจะเตือนทุก ๆ ท่านนะครับ ว่าเรานั้นโดนโกงก็คือ..

1. มันจะให้เลือ นรถขึ้นหน้าไปจนไม่เห็นเครื่องหัวจ่าย
2. มันจะเอาหัวจ่ายมาเสียบแต่ไม่กด
3. มันจะไซ้หมึก เพื่อนโดน เครื่องเลยตัด แล้วจะเติมให้อีกจนครบจำนวน
4. มันจะแกล้งใจเติมเกินที่เราคิดนั่งครับ เราจะมีแต่ดีใจ จนลืมคิด เรื่องโดนโกง (ซึ่งอันนี้เนี่ย...ผมว่ามันดูแย่มากครับ)
5. ถ้าเราถาม มันจะบอกให้ไปดูที่ cashier แล้วคนที่รู้กันที่ cashier กดแต่ตัวเลขให้ดูโดยไม่กดให้ดูชนิดน้ำมัน